

“Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế ở Kiến Xương



Xã Lê Lợi (Kiến Xương) có trên 400 cơ sở sản xuất với gần 2.500 lao động thường xuyên làm nghề chạm bạc.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy và hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ cơ sở sản xuất đồ đồng mỹ nghệ Hợp Thành, xã Lê Lợi cho biết: Tôi duy trì làm nghề chạm bạc đã hơn 20 năm, bình quân mỗi năm cơ sở sản xuất ra hàng nghìn sản phẩm: tranh, đồ thờ, phù điêu, các công trình đền, chùa. Các sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn chinh phục được khách hàng nước ngoài đến đặt hàng với số lượng lớn. Vì thế cơ sở luôn nhộn nhịp, tiếng búa, tiếng đục chưa bao giờ ngừng, người lao động không bao giờ hết việc làm. Tính bình

quân mỗi năm cơ sở đạt doanh thu từ 20 - 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 70 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Văn Ca, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi cho biết: Để làng nghề luôn “giữ được lửa”, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở phát triển sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy xã luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở đăng ký mô hình dân vận khéo, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân địa phương là việc làm cần thiết. Do đó, đến nay toàn xã có trên 400 cơ sở sản xuất với gần 2.500 lao động thường xuyên làm nghề chạm bạc. Từ nghề phụ trở thành nghề chính và đem lại thu nhập chính cho người dân. Tính bình quân mỗi năm giá trị sản xuất từ nghề đạt trên 230 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% trong tổng giá trị sản xuất của xã, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Không chỉ ở Lê Lợi, mô hình “Dân vận khéo”

còn xuất hiện ở nhiều đoàn thể trên địa bàn huyện. Bà Vũ Thị Thục, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Thắng cho biết: Là xã thuần nông nên hầu hết chị em ở địa phương đều làm nông nghiệp, đời sống thu nhập thấp, nhất là các chị ở độ tuổi trung niên. Do đó năm 2021, Hội đã phối hợp với chị Phan Thị Yên, thôn 5 tuyên truyền, vận động hội viên tham gia học nghề may tre đan trong lúc nông nhàn. Với mô hình này, chị Yên đóng vai trò là đầu mối đảm nhận phần việc liên hệ với doanh nghiệp đưa nguyên liệu về cho chị em đan tại nhà và thu gom sản phẩm để chuyển cho doanh nghiệp. Như vậy chị em vừa làm được việc nhà, việc đồng vừa không mất chi phí mà vẫn có thu nhập từ nghề phụ với thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Công việc này đã thu hút khoảng 80 người đan và ngoài xã tham gia, góp phần nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ nông thôn.

Ở xã Quốc Tuấn, nhờ thực hiện tốt công tác dân

vận khéo đến nay nhiều nông dân đã hiểu hơn về tích tụ ruộng đất, thực hiện theo chủ trương của xã để ra. Ông Trần Quang Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Sớm nhận biết nhiều hộ dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp, diện tích bỏ hoang có nguy cơ ngày càng tăng, Hội đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong tích tụ ruộng đất, tuyên truyền, vận động những hội viên không cấy nhượng ruộng lại cho một số hộ sản xuất tập trung quy mô lớn. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện song nhờ sự đồng thuận của người dân, Hội đã tích tụ được 3ha để giao cho 2 hội viên thực hiện mô hình. Đây là kết quả bước đầu trong việc hình thành mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao và các chuỗi giá trị trong nông nghiệp ở xã.

Theo ông Nguyễn Văn Trần, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy: Ngay từ đầu năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy đã yêu cầu các xã, thị trấn đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện mô hình. Với trên 200 mô hình đăng ký, Ban đã chọn gần 80 mô hình tiêu biểu về công tác dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực, riêng về phát triển kinh tế có 23 mô hình. Đến nay, các mô hình đều hoạt động hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng lên. Các mô hình đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cũng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

THU THỦY

VŨ THƯ Công nghiệp về làng

Những năm gần đây, công nghiệp phát triển đã góp phần tích cực giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn huyện Vũ Thư. Nhiều người dân từ đồng ruộng “bước” vào nhà máy, xí nghiệp với tâm thế mới, công việc mới, đồng thời được hưởng thành quả là thu nhập ổn định, đời sống ngày một nâng cao.



Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động nông thôn. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

Đối với những hộ có từ 3 - 4 công nhân, thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng không còn là mơ ước. Lao động tại doanh nghiệp mang lại nguồn thu nhập chính cho hầu hết các gia đình tại địa phương hiện nay. Chính vì vậy, mặc dù là xã thuần nông nhưng thu nhập, đời sống của người dân Vũ Thư đã được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,8%.

Vũ Thư là huyện nội đồng, trước kia thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây, với nhiều cơ chế thu hút đầu tư, huyện đã quan tâm, mời gọi những doanh nghiệp lĩnh vực gia công hàng may mặc xuất khẩu, sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ thân thiện với môi trường

và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay toàn huyện có 365 doanh nghiệp, 7 cụm công nghiệp, thu hút gần 20.000 lao động, thu nhập đạt từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng. Ông Phạm Công Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngoài các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp có quy mô hàng nghìn lao động, những năm gần đây, địa bàn Vũ Thư đã thành lập mới được nhiều cơ sở, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, gia công sản phẩm may mặc tại các khu vực xa trung tâm huyện như Đồng Thanh, Hồng Lý, Việt Hùng, Vũ Tiến, Vũ Đoài có quy mô từ vài chục đến hàng trăm lao động, tạo thuận lợi và khuyến khích lao động nông thôn chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp.

Nguồn thu nhập từ các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đời sống người dân địa phương hiện nay. Có thu nhập, đời sống ổn định, người dân tích cực tham gia các khoản đóng góp, ủng hộ tại địa phương. Diện mạo làng quê đổi mới, nhà cửa khang trang có được phần lớn nhờ sự phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Cùng với tạo điều kiện thuận lợi, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, tiếp tục mở rộng cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương quan tâm các chế độ an sinh xã hội cho người lao động, bảo đảm an ninh trật tự cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các cụm công nghiệp và khu vực nông thôn.

QUYNH LƯU

Sau một thời gian dài giá gia cầm sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay giá gia cầm liên tục tăng. Giá tăng phần nào bù đắp được việc giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Có lẽ, bà con ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ phấn khởi tăng đàn, chuẩn bị nguồn thực phẩm cho những tháng cuối năm và phục vụ dịp Tết.

QUYNH PHỤ Giá gà thịt tăng, người chăn nuôi phấn khởi

đình vẫn duy trì việc tái đàn nhưng sẽ thận trọng chỉ ở mức độ ổn định chứ không tái đàn ở ạt bởi khả năng thị trường giá trong thời gian tới xuất bản cũng nhiều. Còn đối với gia đình bà Bùi Thị Là, xã Quỳnh Hoàng tuy chưa có gà xuất bán trong thời điểm này nhưng gia đình bà đang tràn đầy hy vọng với 3.000 con gà, chỉ cần 1 tháng nữa là có thể xuất bán. Vì vậy, việc chăm sóc được gia đình quan tâm đặc biệt, bảo đảm đàn gà khỏe mạnh, không bị dịch bệnh và có chất lượng thịt ngon. Bà Là tâm sự: Gà nhà tôi đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Hàng ngày cho ăn đầy đủ và thức ăn cũng không dùng chất kích thích, tăng trọng mà thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ thú y địa phương. Sau khi xuất bán hết, tùy vào tình hình thực tế, nếu giá gà thịt vẫn ở mức cao gia đình sẽ tái đàn chuẩn bị cho dịp cuối năm.

Theo các hộ chăn nuôi trong huyện chia sẻ, thời gian này tuy giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao từ 330.000 - 350.000 đồng/1 bao nhưng giá gà lông màu cũng đang được giá từ 85.000 - 95.000 đồng/kg, vì vậy sau khi trừ chi

phí người chăn nuôi vẫn có lãi. Giá gà đang ở mức cao cùng với đó là sự chủ động chuẩn bị thực phẩm dịp cuối năm nên nhân dân đang tập trung tái đàn. Tuy nhiên, hiện tại giá gà giống công nghệ cao, tùy giống và độ tuổi, gà lông màu nhạt xô đang có giá 17.000 - 20.000 đồng/con và 25.000 - 30.000 đồng/con đối với gà trống đã lọc. Toàn huyện Quỳnh Phụ có 81 trang trại chăn nuôi gia cầm với số lượng từ 1.000 con trở lên. Ông Nguyễn Văn Duy, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện khuyến

cáo: Đối với quy trình chăn nuôi gà thịt có 3 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chăn nuôi đó là con giống, chăm sóc nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh. Đối với con giống cần chọn con có nguồn gốc rõ ràng, cơ sở sản xuất giống có uy tín trên thị trường. Đối với quy trình chăm sóc, về chuồng trại người chăn nuôi lưu ý vấn đề thời tiết giao mùa để chống nóng và chống rét cho vật nuôi, chuồng trại cần vệ sinh sạch sẽ. Về thức ăn chăn nuôi lựa chọn thực phẩm đã được các cấp có thẩm quyền chứng nhận lưu hành và đánh giá tốt trên

thị trường. Trong phòng, chống dịch bệnh, lưu ý đến tiêm phòng vắc-xin, nhất là những bệnh nguy hiểm như bệnh cúm gia cầm phải thực hiện tiêm phòng theo đúng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Trong quá trình tái đàn cũng như nhập mới, bà con cần phải có kế hoạch chăn nuôi rõ ràng, tránh trường hợp cung vượt quá cầu dẫn tới khó tiêu thụ sản phẩm. Từ nay đến cuối năm, dù nguồn cung tăng lên song giá vẫn có thể duy trì ở mức cao do hiện nay, các hoạt động kinh doanh dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là gần đến cuối năm nhu cầu về thực phẩm này tăng mạnh. Vì vậy, việc chú trọng tái đàn ngay sau khi xuất bán là rất cần thiết, song các hộ cũng cần tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, nghiêm túc chấp hành lịch tiêm vắc-xin và thường xuyên thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng để bảo đảm hiệu quả chăn nuôi.

NGUYỄN CƯỜNG



Gia đình bà Bùi Thị Là, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) chăm sóc đàn gà chuẩn bị xuất bán.

ĐÔNG HUNG Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022

Huyện Đông Hưng vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 cụm 13 xã trong huyện.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1 ngày với hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Vận hành cơ chế, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 2: Thực hành chiến đấu tại xã An Châu với nội dung diễn tập bình Trung đội dân quân cơ động phối hợp với Trung đội súng máy phòng không 12,7 ly phòng tránh đánh địch tấn công hỏa lực vào địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các nội dung diễn tập đã được các lực lượng tham gia triển khai nghiêm túc, bài bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Đây là đợt sát hạch tổng hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng làm tham mưu của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dân quân khi có tình huống xảy ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

HOÀNG LINH - MINH CHIẾN (Đài TTTH Đông Hưng)

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho người bị nhiễm chất độc hóa học

Ban CHQS huyện Hưng Hà phối hợp với UBND xã Thống Nhất vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Tạ Văn Tiến - người bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông Tạ Văn Tiến, thôn Đa Phú 2, xã Thống Nhất nhập ngũ tháng 8/1972 vào đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Đoàn 559, chiến đấu tại Cồn Tiên, Gio Linh, Quảng Trị. Trở về với cuộc sống đời thường, do di chứng của chất độc hóa học, sức khỏe của ông suy giảm trầm trọng, hiện không thể lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Năm được hoàn cảnh khó khăn của ông, Ban CHQS huyện Hưng Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan xét duyệt, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho ông. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà rộng 70m² đã hoàn thành.

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, Ban CHQS huyện Hưng Hà, đại diện xã Thống Nhất cùng bà con làng xóm đã chung vui cùng gia đình ông Tạ Văn Tiến đồng thời trao tặng gia đình ông những món quà thiết thực.

THANH DIỆP (Đài TTTH Hưng Hà)